

MGA TANONG? TUMAWAG SA (800) 998-2400

SIDEKICK**SMART**

PAGSISIMULA GAMIT ANG IYONG MEDIKAL NA
ALERTO NA SMARTWATCH



Mabilisang Pagsisimula na Gabay

1. Ipasok ang pang-charge na kable sa nakalakip na plug.



3. Isaksak sa isang elektrikal na saksakan.



2. Ipasok ang kabilang dulo ng pang-charge na kable sa cradle.



4. Ilagay ang Sidekick Smart sa pang-charge na cradle. Iyong maririnig ang **"Your watch is charging."**

Ihanay ang mga pang-charge na kontak sa baba ng Sidekick Smart sa mga pang-charge na pin sa pang-charge na cradle.

5. Subukan ang Sidekick Smary sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal ng buton sa gilid hanggang sa iyong maririnig ang **"Help button activated"**. Kapag tinanong kung kailangan mo ng tulong, sabihin na iyong sinusubukan ang iyong device.



Habang nasa pang-charge na cradle, ipapakita sa screen ang porsyento ng baterya.

Alamin ang Iyong Sidekick Smart

Kung ang skreen ay blangko, Pindutin ang home na buton upang ipakita ang Oras at Petsa.



Para sa pinakamainam na mga resulta, i-charge ang iyong **Sidekick Smart** bawat gabi.

Kung Sakaling may Emerhensiya

Kung kailangan mo ng tulong, pindutin nang **MATAGAL** ang Home na Buton hanggang sa iyong marinig ang **"Help Button Activated."**



Babala ng Baterya

Kapag ang lebel ng baterya ay mababa, makakarinig ka ng isang mensahe ng mababang baterya at ang indikator ng lebel ng baterya ay magiging pula. Kapag mangyayari ito, dapat mong i-charge ang iyong device sa lalong madaling panahon.



Lebel ng
Baterya

Para sa pinakamainam na mga resulta, i-charge ang iyong **Sidekick Smart** bawat gabi.



Hanapin ang Iyong mga App

Kapag tinatanaw ang Oras, i-swipe sa kaliwa o kanan upang ma-access ang iyong mga Apps.



Home
na Buton

Pagbukas ng isang App

Upang gamitin ang isang app, i-swipe upang mahanap ito at pindutin ang icon ng app.

Rate ng tibok ng Puso

Sukatín ang rate ng tibok ng iyong puso.



Ang monitor ng rate ng tibok ng puso ay para sa impormasyonal na mga layunin lamang at hindi nilalayan upang palitan ang tradisyonal na mga paraan ng pagdayagnos o paggamot.

Pedometer

Subaybayan ang iyong araw-araw na mga hakbang at gawain.



Panahon

Alamin ang panahon ngayong araw.



I-off ang Relo

I-off ang iyong Sidekick Smart.



Upang i-on uli ang relo, pindutin nang matagal ang Home na Buton.

Aming inirerekumenda para sa mga layunin ng kaligtasan na hindi mo i-off ang iyong relo, maliban kung kinakailangan.

Ligtas na Iligo

Ang Sidekick Smart ay maaaring mabasa at maaaring suotin habang hinuhugasan ang mga kamay, nagdidilig ng mga halaman at naliligo.



Ang **Sidekick Smart** ay maaaring mabasa ngunit hindi dapat na ilubog sa tubig.

MGA TANONG?

Madalas na Tanong

Buhay ng Baterya

Ang baterya ng relo ay maaaring magtagal, para sa karamihan ng mga gumagamit, nang hanggang sa 3 araw. Maaaring abutin, kadalasan, nang hanggang sa 3 oras upang ganap na ma-charge.

Saklaw ng Selular

Ang Sidekick Smart ay kusang kokonekta sa selular na network at hindi nangangailangan na i-pair sa isang telepono.

Kung may umiiral na saklaw ng network, ang Sidekick Smart ay gagana sa lahat ng 50 na mga estado ng US, Puerto Rico at karamihan ng mga teritoryo ng US.

Pinahusay na mga Serbisyo ng Lokasyon

Sa kaganapan ng isang emerhensiya, ang Sidekick Smart ay gagamit ng makabagong data ng lokasyon, kung magagamit, upang tumulong sa aming mga Care Specialist na matuntun kung nasaan ka.

TUMAWAG SA (800) 998-2400

**Narito kami upang tumulong.
Tumawag sa (800) 998-2400
para sa tulong.**

Ang device na ito ay nakadepende sa saklaw ng selular upang gumana. Kung limitado ang saklaw ng selular, maaari kang makaranas ng mahinang mga kakahayan ng device.